

LỄ KỈ NIỆM 43 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN VINH DỰ ĐÓN NHẬN CỜ ĐƠN VỊ XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình thầy trò

Sáng ngày 20/11, trong tiết trời se lạnh đầu đông, khuôn viên trường THCS Chu Văn An rực rỡ sắc hoa và tràn đầy không khí hân hoan của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngôi trường nằm giữa trung tâm phường Việt Hưng lại một lần nữa được sống trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của nghề dạy học – khoảnh khắc tri ân, tôn vinh và tiếp thêm động lực cho những người đã âm thầm cống hiến cả cuộc đời vì thế hệ học trò. Không chỉ là dịp tri ân nghề giáo – một nghề lặng thầm nhưng cao quý, buổi lễ năm nay còn trở thành dấu mốc đáng nhớ khi nhà trường vinh dự đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Chính phủ.

Buổi lễ có sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý đến chung vui và chúc mừng thầy trò nhà trường. Đặc biệt, Trường THCS Chu Văn An vinh dự đón tiếp ông Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Việt Hưng đến tham dự, động viên và gửi lời chúc tốt đẹp tới đội ngũ thầy cô giáo nhân ngày lễ trọng đại. Sự hiện diện của các đại biểu không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với nhà trường trong hành trình phát triển và đổi mới.

Vinh dự lớn: Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Điểm nhấn trang trọng nhất của buổi lễ chính là khoảnh khắc Trường THCS Chu Văn An được trao tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Chính phủ. Lá cờ thắm đỏ với dòng chữ vàng rực rỡ như tượng trưng cho những nỗ lực bền bỉ, những thành tích nổi bật mà tập thể nhà trường đã dày công vun đắp trong suốt năm học vừa qua. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng dành cho sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên mà còn là niềm tự hào của học sinh và cha mẹ học sinh – những người đã cùng đồng hành trên chặng đường giáo dục đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập hi vọng. Phần thưởng cao quý ấy khẳng định uy tín, chất lượng và vị thế của Trường THCS Chu Văn An trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt của Thủ đô, đồng thời là động lực mạnh mẽ để nhà trường tiếp tục nỗ lực vươn lên, đổi mới phương pháp giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Tri ân thầy cô – những người lặng thầm gieo chữ

Trong bài phát biểu đầy xúc động, thầy Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng nhà trường. Thầy nhấn mạnh rằng những kết quả hôm nay là kết tinh của sự tâm huyết, sự miệt mài cống hiến của đội ngũ thầy cô giáo – những người đã và đang dành trọn trái tim cho sứ mệnh “trồng người”. Thầy Hiệu trưởng cũng khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập nhân văn, mở cửa để hội nhập và phát triển. “Trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi khơi dậy ước mơ, nuôi dưỡng nhân cách và gieo mầm những điều tốt đẹp”, thầy chia sẻ. Trong buổi lễ, Nhà trường đã khen thưởng tập thể cán bộ, giáo viên có thành tích tốt trong năm học 2024-2025. Đồng thời, em Nguyễn Tuấn Tài - học sinh lớp 9A6 đại diện cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập của Nhà trường cũng đã có lời phát biểu, tri ân tới các thầy cô giáo.

Dấu ấn đẹp trong hành trình phát triển

Buổi lễ kết thúc trong những tràng pháo tay rộn rã và ánh mắt ấm áp của thầy trò. Những bó hoa tri ân được trao, những câu hát dạt dào tình cảm được cất lên, tất cả làm nên một ngày 20/11 thật sự đáng nhớ – nơi tình thầy trò, nghĩa đồng nghiệp và tinh thần hiếu học hòa quyện thành một bức tranh đẹp.

Đối với Trường THCS Chu Văn An, ngày hôm nay không chỉ là một buổi lễ kỉ niệm, mà còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của nhà trường. Thành tích được Chính phủ ghi nhận là trách nhiệm, là niềm tin để tập thể sư phạm tiếp tục giữ vững truyền thống, xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, chất lượng và đầy nhân văn.

Lời chúc gửi đến những người gieo mầm xanh

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường xin gửi đến các thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất: luôn mạnh khỏe, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục – sự nghiệp cao cả góp phần tạo dựng tương lai của cả một thế hệ. Và với mỗi học sinh Chu Văn An, đây sẽ là hành trang để các em trân trọng hơn những bài học, những giá trị mình đang được thừa hưởng – để mai này khi trưởng thành, các em sẽ trở thành những công dân có tri thức, có trách nhiệm và biết yêu thương.

Một số hình ảnh đẹp của buổi lễ:







HAI PHONG MEDIA



HAI PHONG MEDIA



HAI PHONG MEDIA





